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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2565 

วันอังคารท่ี  17  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายอุทัย   ศรีสมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
2. นายอรุณ   ภูตะมาตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
3. นายต๋ี   ค าตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 2  
4. นายสงกรานต์   อุปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 3  
5. นายอุดม  ติหะปัญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 4  
6. นายวัชระ   สุครีพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 6  
7. นางสาวสุจิตรา  วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 7  
8. นายวิรัตน์  อินทะวงษ ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
   

ผูไ้ม่มาประชุม 
- ไม่มี   - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นายดาว  หล้าสวย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
๒. นายอนันท์  จัตกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
๓. นายหมี  โปตะวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
๔. น.ส.เสาวลักษณ์  ธรรมเสนีย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
5. 
 

6. 

นางเพ็ญศรี  พรหมมาศ 
 

นางชัชมาส  จันทะยางค์ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
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 เริ่มประชุมเม่ือเวลา 09.00 น. 
 

นายวิรัตน์  อินทะวงษ์ เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรายช่ือสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ ส่วนต าบลเมืองหมี ผู้มาประชุมได้ลงลายมือช่ือไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ผลปรากฎ

ว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุมท้ัง ส้ิน 7 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 25 พร้อมเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองหมี ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายอุทัย  ศรีสมพร ครับตามท่ี อบต.เมืองหมี ได้ส่งรายช่ือ นายอรุณ ภูตะมาตย์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ ธรรมาภิบาลระดับอ าเภอ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการเป็น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ก็ ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ                                   
ท่านอรุณ ภูตะมาตย์ ครับ 

นายอรุณ  ภูตะมาตย์ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองประธานสภาฯ ทุกท่าน กระผมก็ขอขอบคุณครับ และจะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายอุทัย  ศรีสมพร ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภาฯ เมืองหมี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 เมื่อวันจันทร์ ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ทุกท่านได้

ตรวจสอบรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯท่านใดเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข
หรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมต่อไป 

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ท่ี 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันจันทร์ท่ี         
28 กุมภาพันธ์ 2565  
ท่ีประชุมรับรอง  ๖ เสียง 
ไม่รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง  - เสียง 
 

 ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง ติดตามผลการประชุมคร้ังที่ผ่านมา (ถ้ามี)  
 นายอุทัย  ศรีสมพร  ครับส าหรับการติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท่านใดติดตามผลการ 
 ประธานสภาฯ   ประชุมครั้งท่ีผ่านมาหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ต่อไปครับ 
 

 ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง ญัตติเพื่อพิจารณา 
     4.1  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 นายอุทัย  ศรีสมพร   ครับเรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2565              
 ประธานสภาฯ   ซึ่งก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญนายกองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลเมืองหมีได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลท่ีต้องขอความเห็นชอบในการพิจารณา 
     อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมต่อท่ีประชุมด้วยครับ 
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 นายดาว หล้าสวย   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ได้มีมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบ 
 นายก อบต.   ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปแล้วนั้น ในฐานะนายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลเมืองหมี ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
ทุกท่านได้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี จะด าเนินการใช้จ่าย
งบประมาณด้วยความประหยัด รอบคอบ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าซึ่งเป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและระเบียบท่ีก าหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                                   
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ได้รับแจ้งการร้องเรียนจากประชาชนถึงปัญหาบาง
พื้นท่ีว่าถนนบางสายเริ่มพังและขรุขระ เป็นถนนท่ีประชาชนใช้สัญจรไปมา และมีน้ า
ท่วมขังหากปล่อยไว้จะเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ีเดินทางสัญจร จึงได้มอบหมายให้กองช่างตรวจสอบ และ
หาทางแก้ไข จึงน าเข้าสู่ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมีเพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  6  โครงการ ในการนี้กระผมขอมอบหมายให้ปลัดได้ช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นายวิรัตน์  อินทะวงษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอน าเรียน 
ปลัด อบต. ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องว่าด้วยแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บ การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทแล้ว (กบท.) 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 ส าหรับรายละเอียดเงินสะสมท่ีกองคลังได้รายงาน ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 

2565      
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 - เงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันจากการตรวจสอบยอดเงินและหักเงิน
สะสมท่ีต้องส่งฝาก ส าหรับเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใช้ได้                                  
ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 จ านวน  5,082,532.64 บาท 

     หัก ส ารองตามระเบียบฯ  จ านวน  2,400,000.00 บาท 
     คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีฝากธนาคารท่ีน าส่งไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ  
         จ านวน  2,682,532.64 บาท 
     คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใช้ได้    

จ านวน  2,682,532.64 บาท 
 

นายอุทัย ศรีสมพร  ตามท่ีเลขานุการสภา ได้ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายไปแล้วนั้น ขอเชิญผู้บริหารช้ีแจง
ประธานสภาฯ   รายละเอียด 

 นายดาว หล้าสวย  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 นายก อบต. 

โครงการที่ 1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านหนองแจ้ง ซอย 1 ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ปริมาณขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                            
คิดเป็นพื้นท่ีรวมปีกไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหมี ก าหนด งบประมาณท่ีขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  
186,798.62 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสอง
สตางค์-) 

  เนื่องจากพบว่าสภาพถนนถนนลูกรังเดิม บ้านหนองแจ้ง ซอย 1 ต าบล                    
เมืองหมี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีสภาพการใช้งานท่ีไม่สะดวก ไม่ปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้รถใช้ถนน ผิวถนนไม่เรียบเสมอกัน และมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี             
มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับงานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยประชาชนสามารถใช้
บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้มอบหมายให้กองช่างตรวจสอบ และด าเนินการประมาณราคา 

 ก่อสร้างเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
5 บ้านหนองแจ้ง ซอย 1 รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 37 ข้อ 18 
 

โครงการที่ 2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า หมู่ท่ี 1 
บ้านเมืองหมีใหญ่ ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ปริมาณงานตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ก าหนด งบประมาณท่ีขอจ่ายขาดเงิน
สะสมในครั้งนี้ 123,500 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

  เนื่องจากคลองส่งน้ าใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วท าให้คลองส่งน้ า
ช ารุดชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา จึงมอบหมายให้   

         



๕ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

กองช่างตรวจสอบและประมาณราคาก่อสร้างเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ โครงการ 
 

 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองหมีใหญ่ ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 แผนงานการเกษตร หน้า 89 ข้อ 1 

   

โครงการที่ 3  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 12.00 
เมตร ยาว 18.00 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 216 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ก าหนด งบประมาณท่ีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ในครั้งนี้ 735,000 บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

  เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างได้ร่วมกัน 
รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 55 ข้อ 89 
 

โครงการที่ 4  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ ท่ี  1 ซอย 8 บ้านเมืองหมีใหญ่ ต าบลเมืองหมี  อ าเภอเมือง                    
จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว  152 เมตร หนา 0.125 เมตร ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ก าหนด งบประมาณท่ีขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมในครั้งนี้  275,000  บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)   

  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับงานการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยท่ีประชาชนสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันเวลาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลเมือ งหมี  จึ ง ไ ด้ จัดท า โครงการก่อสร้ าง                 
รางระบายน้ า (ซอย 8 ) หมู่ ท่ี 1 บ้านเมืองหมีใหญ่ ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง            
จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   
หน้า 33 ข้อ 1 

 

โครงการที่  5 ขออนุมั ติ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า                      
(ซอยริมโขง) หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองหมีใหญ่ ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย                                   
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว  110  เมตร หนา 0.125 เมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ก าหนด งบประมาณท่ีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ในครั้งนี้  200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) 

   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน             
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับงานการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยท่ีประชาชนสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ทันเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                                                                   



๖ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
(ซอยริมโขง) หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองหมีใหญ่ ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา  
รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 33 ข้อ 1 

 

โครงการที่ 6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านท่าดอกค า ต าบลเมืองหมี                      
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด dia 0.80 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 125 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.
เมืองหมี ก าหนด) งบประมาณท่ีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  478,000 บาท 
(-ส่ีแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  

  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการคมนาคมท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน น้ าไม่
ท่วมขัง และมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 37 ข้อ 20  

  

นายอุทัย  ศรีสมพร  ตามท่ีผู้บริหารได้ช้ีแจงรายละเอียด ไปแล้วนั้น สมาชิกสภามีข้อสงสัยขอเชิญซักถาม 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยสอบถาม จึงขอมติท่ีประชุม ครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบอนุมัติ  6 เสียง    
     ไม่อนุมัติ   -  เสียง    

งดออกเสียง   -  เสียง  
 

4.2 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
 นายอุทัย  ศรีสมพร  ก่อนการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญปลัด
 ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ได้น าเสนอระเบียบ 
     กฎหมาย เกี่ยวกับวิธีงบประมาณ เพื่อสมาชิกสภาฯจักได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
     การโอนงบประมาณรายจ่าย 

นายวิรัตน์  อินทะวงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนงบ                    
ปลัด อบต.   จะกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
    งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
    เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 

  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นฯลฯ 

            



๗ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

 
 

 

ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้อนุมัติจากผู้
มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน 15 วัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งต่อ
นายอ าเภอ 

  

 นายอุทัย  ศรีสมพร  เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการโอนงบประมาณราย 
 ประธานสภาฯ   จ่ายท่ีปลัดได้น าเรียนแล้ว จึงเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงรายละเอียด ส าหรับการโอนงบ 
     ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ท่ีได้เสนอญัตติไว้ 
 นายดาว  หล้าสวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
 นายก อบต.   ขอน าเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  

ของส านักปลัด  กองคลัง และกองการศึกษาฯ  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอโอน
งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 มีบางรายการไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงขอต้ังงบประมาณจ่ายในรายการใหม่
เกี่ยวกับครุภัณฑ์ โดยอาศัยอ านาจสภาท้องถิ่นอนุมัติ เป็นไปตามระเบียบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27  ท่ีปลัดได้น าเรียนท่านไปแล้วนั้น ส่วนรายละเอียด
การโอนงบประมาณรายจ่ายตามเอกสารท่ีได้ส่งให้ท่านได้พิจารณา 
 

ส านักปลัด 
 

โอนลดจาก 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลเมืองหมี งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท จ านวนเงินท่ีโอน 26,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 24,000 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน  

ครุภัณฑ์อื่น ครุภัณฑ์อื่นๆสายส่งน้ าแบบยางพร้อมหัวทองเหลือง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
สายส่งน้ าแบบยางพร้อมหัวทองเหลือง จ านวน 2 ชุด งบประมาณอนุมัติ – บาท 
งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท จ านวนเงินท่ีโอน  26,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน 26,000 บาท โอนเพิ่มเนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้จ่ายในการนี้/เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ าแบบยางพร้อมหัวทองเหลือง จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
 

                    

  



๘ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

นายอุทัย  ศรีสมพร  ครับส าหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565                   
ประธานสภาฯ   เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ท่ีท่านนายกได้น าเสนอมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรือไม ่

     ครับถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี มีมติเห็นชอบอนุมัติในการโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจาก
ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
เห็นชอบอนุมัติ     จ านวน   6     เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -    เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน     -    เสียง 
 

     กองช่าง 
     โอนลดจาก 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านบุ่งเล ซอย 4 
งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ 440,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
440,000 บาท จ านวนท่ีโอน 440,000 บาท งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธ าร ณูปการ  โ คร ง ก ารก่ อ สร้ า ง อ าคาร เอนกประสง ค์ต าบล เมื อ งหมี                                  
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย งบประมาณท่ีขออนุมัติตามข้อบัญญัติ – บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท จ านวนท่ีโอน 440,000 บาท งบประมาณ
หลังโอน 440,000 บาท โอนเพิ่มเนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้จ่ายในการนี้/
ปริมาณงานขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
72.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองหมี ก าหนด  โอนต้ังจ่าย                   
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
โอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ง านก่ อสร้ า ง  งบลง ทุน  ค่าก่ อสร้ าง                       
ส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 5                  
บ้านหนองแจ้ง ซอย 3 งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ 161,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 161,000 บาท จ านวนท่ีโอน 20,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
141,000 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ – บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 440,000 บาท จ านวนท่ีโอน 20,000 บาท งบประมาณหลังโอน 460,000 
บาท โอนเพิ่มเนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ปริมาณงานขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

       



๙ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

ยาว 12.00 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ 
อบต.เมืองหมี ก าหนด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
 

โอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี  5              
บ้านหนองแจ้ง ซอย 3 งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ 161,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 141,000 บาท จ านวนท่ีโอน 130,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน 11,000 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้ายส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ – บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท จ านวนท่ีโอน 130,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
130,000 บาท โอนเพิ่มเนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในการนี้/ปริมาณ
งานขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 11.52 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองหมี ก าหนด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เนื่องจาก
ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
 

โอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี  5                            
บ้านหนองแจ้ง ซอย 3 งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ 161,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 11,000 บาท จ านวนท่ีโอน 11,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
0.00 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล            
เมืองหมี ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย งบประมาณอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ  - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท จ านวนท่ีโอน  
 11,000 บาท งบประมาณหลังโอน 11,000 บาท โอนเพิ่มเนื่องจากไม่ได้ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายในการนี้/ปริมาณงานขนาดความสูง 9.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.เมืองหมี ก าหนด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
 

โอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบเมรุฯ  
 

                                                       



๑๐ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

(สถานฌาปณกิจ) หมู่ท่ี 2 บ้านศรีชมช่ืน งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ 138,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 138,000 บาท จ านวนท่ีโอน 55,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 83,000 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล                
เมืองหมี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ – บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,000 บาท จ านวนท่ีโอน 55,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 66,000 บาท โอนเพิ่มเนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้จ่ายใน
การนี้/ปริมาณงานขนาดความสูง 9.00 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองหมี 
ก าหนด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 

นายอุทัย  ศรีสมพร  ครับส าหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565                   
ประธานสภาฯ   เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ท่ีท่านนายกได้น าเสนอมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรือไม ่

     ครับถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี มีมติเห็นชอบอนุมัติในการโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจาก
ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
เห็นชอบอนุมัติ     จ านวน   6     เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -    เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน     -    เสียง 
 

4.3 พิจารณาคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองหมี จ านวน 2 คน ตามประกาศคณะกรรมการหลักสุขภาพแห่งชาติ 
 

 นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกัน 
 ประธานสภาฯ   สุขภาพแห่งชาติ ครับ 
 นายดาว  หล้าสวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 นายก อบต.   กระผมขอมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 นางชัชมาส จันทะยางค์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
 หัวหน้าส านักปลัด  ขอน าเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                 
     แห่งชาติ  
      ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลัก
     เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ 

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 ให้ท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหมี ได้พิจารณาคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

 นายอุทัย  ศรีสมพร  ครับรายละเอียดการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เจ้าหน้าท่ีก็ได้ช้ี 
 ประธานสภาฯ   แจงรายละเอียดไปแล้ว ในการนี้ก็ขอเชิญสมาชิกสภาแห่งนี้ได้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ 

           



๑๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

     ผู้ท่ีเห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เชิญครับ 
 

นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ส.อบต.หมู่ท่ี 7 ดิฉัน นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านง ขอเสนอ นายต๋ี ค าตา สมาชิกสภา หมู่ ท่ี 2                      

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเมืองหมี คะ 
นายอุทัย  ศรีสมพร ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
   กระผม  นายสงกรานต์  อุปรี สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3  ขอรับรองครับ 
   กระผม นายวัชระ  สุครีพ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6  ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง 
   ขอถามท่าน ต๋ี  ค าตา ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
นายต๋ี  ค าตา   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
ส.อบต. หมู่ท่ี 2   ยินดีรับครับ 
 

นายอรุณ  ภูตะมาตย์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส.อบต. หมุ่ที 5            กระผม นายอรุณ ภูตะมาตย์ ขอเสนอ นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 
   เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเมืองหมี ครับ 
นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
   กระผม นายอุดม  ติหะปัญโญ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4  ขอรับรองครับ 
   กระผม นายวัชระ สุครีพ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6  ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง 
   ขอถามท่าน สุจิตรา วงษ์จ านงค์ ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน  
ส.อบต. หมู่ท่ี 7   ยินดีรับคะ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบให ้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี สองท่าน ดังนี้ 

1. นายต๋ี   ค าตา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 
2. นางสาวสุจิตรา  วงษ์จ านง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเมืองหมี 

 

4.4 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองหมี 

 นายอุทัย  ศรีสมพร  ครับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
 ประธานสภาฯ   ส่วนต าบลเมืองหมี ขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ด าเนินการ 
     เชิญครับ 
 นายวิรัตน์  อินทะวงษ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

ปลัด อบต.  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุก
คราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้น 

        



๑๒ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

  อย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม นั้น ก็ให้ประธานสภาฯ
ได้ให้ท่ีประชุมสภาได้ร่วมกันเสนอรายช่ือสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมอย่างน้อยสามถึงห้าคน ครับ 

นายอุทัย  ศรีสมพร   ตามท่ี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ได้กล่าวมาแล้วถึงระเบียบใน 
ประธานสภาฯ การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ก็ขอให้ท่ีประชุมสภาฯได้ร่วมกัน

เสนอว่าจะให้มีกรรมการตรวจรายงานการประชุม สามหรือ ห้า คน ก็ขอให้ท่ีประชุม
ร่วมกันเสนอได้เลยครับ 

นายอุดม ติหะปัญโญ เสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 3 คนครับ 
ส.อบต. หมู่ท่ี 4 

ผู้รับรอง  
นายต๋ี  ค าตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 2 
นายอรุณ  ภูตะมาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 5 

นายอุทัย  ศรีสมพร  มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุมในการก าหนดกรรมการตรวจ
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน ตามท่ีเสนอ 
 

นายอุทัย  ศรีสมพร   เมื่อเห็นชอบให้มีการตรวจรายงานการประชุมจ านวน 3 คนแล้ว ก็ขอให้ท่ี
ประธานสภาฯ   ประชุมได้ร่วมกันเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา                
.        องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจการของสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบ                        
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33         
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ตรวจสอบ แล้วท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มี 
โอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรอง
รายงานการประชุมนั้น เพื่อให้การตรวจสอบรายงานการประชุมมีมาตรฐานในการ
บริหารงานประชุมสภาท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จึงขอให้ท่ีประชุม ร่วมกัน
พิจารณาเสนอตัวแทนเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
ท้ังหมด ก็ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันเสนอช่ือโดยมีผู้รับรองสองคน เชิญเสนอครับ 

นายอุดม  ติหะปัญโญ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ    
ส.อบต. หมู่ท่ี 7   นายต๋ี  ค าตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 2  
    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
 
 
 
 

           



๑๓ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

 

นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
    ผู้รับรอง  

กระผม  นายวัชระ  สุครีพ   สมาชิกสภา หมู่ท่ี 6 ขอรับรองครับ 
ดิฉัน   นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๗ ขอรับรอง ค่ะ   

    ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นายวัชระ  สุครีพ   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ                        
ส.อบต. หมู่ท่ี 6   นายอรุณ  ภูตะมาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 5 
    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
    ผู้รับรอง  

กระผม  นายสงกรานต์  อุปรี  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 3 ขอรับรอง ครับ 
กระผม  นายต๋ี  ค าตา            สมาชิกสภา หมู่ท่ี 2 ขอรับรอง ครับ 

     ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นายอุดม  ติหะปัญโญ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ                        
ส.อบต. หมู่ท่ี 6   นายวัชระ สุครีพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 6 
    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
 

นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
    ผู้รับรอง  

กระผม  นายอรุณ  ภูตะมาตย์  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 5 ขอรับรอง ครับ 
ดิฉัน   นางสาวสุจิตรา  วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 ขอรับรอง ค่ะ 

     ผู้รับรองถูกต้อง 
  

 นายอุทัย  ศรีสมพร  สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดเสนอคนอื่นในท่ีประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ
ประธานสภาฯ   ขอให้ยกมือเห็นชอบบุคคลท้ังสามท่านตามท่ีท่ีประชุมได้เสนอมาครับ 

 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ 
1. นายต๋ี  ค าตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 2 
2. นายอรุณ ภูตะมาตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 5 
3. นายวัชระ  สุครีพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 6 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
 
 
 
 

         
 



๑๔ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

4.5  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

นายอุทัย ศรีสมพร  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

เมืองหมี /เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองหมีครับ 

 นายวิรัตน์  อินทะวงษ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
 เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 (3) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ให้ผู้บริหาร 
 
     ท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น 

คัดเลือกจ านวนสามคน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 10 (1) 
2. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
5. พิจารราให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี

เห็นสมควร 
7. ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลมีหน้าท่ีประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประ
กอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

นายอุทัย  ศรีสมพร   ตามท่ี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ได้กล่าวมาแล้วถึงระเบียบใน 
ประธานสภาฯ  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ขอให้ท่ีประชุมสภาฯได้ร่วมกัน

เสนอว่าจะให้มีกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามหรือ ห้า คน ก็ขอให้ท่ีประชุม
ร่วมกันเสนอได้เลยครับ 

 

นายวัชระ  สุครีพ   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ                        
ส.อบต. หมู่ท่ี 6   นายต๋ี ค าตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 2  
    เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 
 
 
 
 

                



๑๕ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
    ผู้รับรอง  

กระผม  นายสงกรานต์  อุปรี  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 3 ขอรับรอง ครับ 
กระผม  นายอุดม ติหะปัญโญ           สมาชิกสภา หมู่ท่ี 4 ขอรับรอง ครับ 

     ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นายอุทัย  ศรีสมพร ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ ในล าดับถัดไป เชิญครับ    
ประธานสภาฯ 
นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ                        
ส.อบต. หมู่ท่ี 7   นายสงกรานต์ อุปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 3 

                              เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คะ 
นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
    ผู้รับรอง  

กระผม  นายต๋ี   ค าตา             สมาชิกสภา หมู่ท่ี 4 ขอรับรอง ครับ 
กระผม  นายวัชระ  สุครีพ   สมาชิกสภา หมู่ท่ี 6 ขอรับรอง ครับ 

     ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นายอุทัย  ศรีสมพร ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ ในล าดับถัดไป เชิญครับ    
ประธานสภาฯ 
นายสงกรานต์ อุปรี   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ                        
ส.อบต. หมู่ท่ี 3   ขอเสนอ นายอุดม ติหะปัญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 7  
 

เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 
นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
    ผู้รับรอง  

ดิฉัน   นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 ขอรับรอง คะ 
กระผม  นายอรุณ  ภูตะมาตย์  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 5 ขอรับรอง ครับ 

     ผู้รับรองถูกต้อง 
 นายอุทัย  ศรีสมพร  สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดเสนอคนอื่นในท่ีประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ

ประธานสภาฯ   ขอให้ยกมือเห็นชอบบุคคลท้ังสามท่านตามท่ีท่ีประชุมได้เสนอมาครับ 
 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ 
1. นายต๋ี  ค าตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 2 
2. นายสงกรานต์ อุปรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 3 
3. นายอุดม  ติหะปัญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 4 
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
 

       
 



๑๖ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

นายอุทัย  ศรีสมพร  ครับส าหรับการคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเราก็ได้ครบแล้ว 
ประธานสภาฯ   ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯร่วมกันเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น เชิญครับ 
นายต๋ี  ค าตา    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ                        
ส.อบต. หมู่ท่ี 2   ขอเสนอ นายวัชระ สุครีพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 6
    เป็นคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 
นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
    ผู้รับรอง  

กระผม  นายอุดม ติหะปัญโญ       สมาชิกสภา หมู่ท่ี 4 ขอรับรอง ครับ 
กระผม นายสงกรานต์ อุปรี  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 3 ขอรับรอง ครับ 

     ผู้รับรองถูกต้อง 
  

นายอุทัย  ศรีสมพร ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ ในล าดับถัดไป เชิญครับ    
ประธานสภาฯ 
นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ                        
ส.อบต. หมู่ท่ี 7   นายอรุณ ภูตะมาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 5                        
 

เป็นคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คะ 
นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
    ผู้รับรอง  

กระผม  นายวัชระ  สุครีพ       สมาชิกสภา หมู่ท่ี 6 ขอรับรอง ครับ 
กระผม  นายต๋ี  ค าตา   สมาชิกสภา หมู่ท่ี 3 ขอรับรอง ครับ 

     ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นายอุทัย  ศรีสมพร ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ ในล าดับถัดไป เชิญครับ    
ประธานสภาฯ 
นายสงกรานต์ อุปรี   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ                        
ส.อบต. หมู่ท่ี 3   นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 7
    เป็นคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 
นายอุทัย  ศรีสมพร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
    ผู้รับรอง  

กระผม  นายอุดม ติหะปัญโญ       สมาชิกสภา หมู่ท่ี 4 ขอรับรอง ครับ 
กระผม นายวัชระ สุครีพ   สมาชิกสภา หมู่ท่ี 6 ขอรับรอง ครับ 

     ผู้รับรองถูกต้อง 
นายอุทัย  ศรีสมพร  สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดเสนอคนอื่นในท่ีประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ
ประธานสภาฯ   ขอให้ยกมือเห็นชอบบุคคลท้ังสามท่านตามท่ีประชุมได้เสนอมาครับ 

             



๑๗ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ 
1. นายวัชระ สุครีพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 6 
2. นายอรุณ ภูตะมาตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 5 
3. นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 7 
เป็นคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ 
 นายอุทัย  ศรีสมพร  ส าหรับวาระอื่นๆ มีสมาชกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเสนอหรือไม่ครับ  

ประธานสภาฯ                     เชิญครับ 
นายอรุณ ภูตะมาตย์  เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ           
ส.อบต. หมู่ท่ี 5   สอบถามเรื่องถังขยะ ณ ตอนนี้ยังมีอยู่หรือไม่ครับ ชาวบ้านท่ีมาเขียนค าร้องขอแจ้งว่า 
    ท าไมยังไม่ได้ถังขยะครับ 
นายดาว หล้าสวย  ครับตามท่ีท่านอรุณ สอบถามมา ณ ตอนนี้ถังขยะเรายังมีอยู่นะครับ แต่เอกสารการ 
นายก อบต.   ร้องขอถังขยะยังไม่มีนะครับ 
นายอุดม ติหะปัญโญ  ส าหรับหมู่ท่ี ๔ รางระบายน้ าท่ีอุดตันแถวหน้าบ้าน นายเสกสรร ธรรมเสนีย์ เนื่องจาก 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4   เกิดการอุดตันจากเศษปูนท าให้รางระบายน้ าอุดตัน ครับ 
นายวิรัตน์ อินทะวงษ์  ครับส าหรับรางระบายน้ าท่ีอุดตัน ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเขียนค าร้องมาเพื่อท่ีทาง
ปลัด อบต.   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมีจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ได้ครับ 
นายอรุณ ภูตะมาตย์  ครับส าหรับหมู่ท่ี 5 บ้านหนองแจ้ง คลองข้างบ้านนายสงัด คุธินาคุณ ซึ่งเป็นคลองใส้ 
ส.อบต. หมู่ท่ี 5   ไก่เดิม ตอนนี้เกิดการอุดตันของท่อท าให้น้ าไหลไม่สะดวก จึงขอความอนุเคราะห์จาก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมีด าเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 
นายวิรัตน์ อินทะวงษ์  ครับส าหรับคลองใส้ไก่ท่ีอุดตัน ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเขียนค าร้องมาครับเพราะ                  
ปลัด อบต.   การแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องมีเอกสารค าร้องประกอบในการแก้ไขและจะได้แจ้งกอง 
    ช่างเพื่อหาทางแก้ไขครับ 
นายดาว  หล้าสวย  ครับส าหรับเรื่อง อื่นๆ กระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ท่ี
นายก อบต.   ผ่านมาครับ 
นายอุทัย  ศรีสมพร  มีสมาชิกสภาฯ ท่านได้สอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม่  หากไม่มีวันนี้ขอขอบคุณทุก
ประธานสภาฯ   ท่านท่ีเข้าร่วมการประชุมสภาฯ  กระผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

      ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครับ 
 
 
 

          ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 

       
(นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                   
 



๑๘ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  สมัยสามัญท่ี 2               
ประจ าปี ๒๕๖5  แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

        

         

(นายอรุณ  ภูตะมาตย์) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 (นายต๋ี  ค าตา) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 
 (นายวัชระ  สุครีพ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    

    
  (นายอุทัย  ศรีสมพร)   

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
    

  

 
 
 

  

 
  

 
 

 

                                         

  



๑๙ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                                               (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

 

 
 
 

                                                    


